

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

DOHOME – เกาะคนซีหลังเสือ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ก็เล่นชะชานานี้ มันจะมีหรือที่จะไม่บาดตาใครนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ

ว่าจะบาดตาเซียนหรือเปล่า หรืออาจจะแค่บาดตาใครบางคนเท่านั้น (เพราะเซียนทำให้บาดตาหรือเปล่า)... แล้วก็ไม่ต้องเล่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการซีหลังเสืออีกแล้วนะครับ เย้ยมากไป เด่วเสือจะลับ แล้วเขาจะแอบลงหลังเสือแล้วส่งเกียร์หน้าวิ่งหนีเสือได้ทัน... แต่อาการแบบนี้ ทำทางจะยกอะไร ตัวใหม่อยู่ ลงยังงี้ก็เห็นลงยังงี้เสือกี่รู้สึก เพียงแต่ว่า เราต้องลงให้ได้ก่อนเขา แล้วปล่อยให้เขาคู่มือไปพลางๆ จนเสือหมดแรง แล้วเขาจะลงยังงี้ ก็เรื่องของเขานะครับ... ว่าแต่เรื่องแบบนี้ ก็ยากนะที่จะเรียนรู้จริงๆ เหนือฝืนอาจจะพลุ๊กหรือดวงดีก็ได้ที่เซียร์แล้วขึ้น แต่ถ้าว่ากันถึงเรื่อง ซีหลังเสือ ถ้ามันไม่ใช่ มันก็คงไม่ขึ้นแบบนี้หรอกกระมัง... จะตามคนซีหลังเสือ หรือจะหากระตัง บางครั้งมันก็ไม่ยากนะครับ แต่ก็ไม่ง่ายเสียเลยทีเดียว ของอย่างนี้ ต้องอาศัยเวลาหรือให้เวลาในการศึกษาด้วย... แต่ยุคนี้สมัยนี้ ใครที่เข้ามาในตลาดหุ้นใหม่ๆ ก็ไม่ธรรมดาแล้วเหมือนกันนะครับ มีน้อยแล้วที่เข้ามาแล้วรู้อะไรเลย เข้ามาหัดเล่น แล้วหวังว่าจะรวยหรือดีต่อก็เป็นส่วนใหญ่เข้ามาก็ต้องมีความรู้เข้ามาแล้วทั้งนั้น หรือ เข้ามาแล้ว แม้ยังไม่มีความรู้อะไรเลย ก็พยายามหาความรู้ใส่ตัวกันให้มากๆ ทั้งนั้น... ส่วนประสบการณ์ หรือเคล็ดลี้ลับๆ น้อยๆ ก็หาเพิ่มไประหว่างทางกันได้... กลับมาที่เรื่องของ SET Index หรือ ตลาดกันหน่อย จากการที่เด็งกลับขึ้นมาแรงๆ ในวันศุกร์ แล้วรวมกับช่วงบ่ายๆ วันพฤหัสบดี เข้าไปด้วย วันวานก็แค่พักตัว วันนี้ จะพัก แล้วไปต่อเลย ก็ได้ทั้งนั้นนะครับ ดูดี ๆ

ดูตามเกม... ในระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย เห็นอยู่แล้วว่า ไม่ใหญ่ๆ แบบโยนช่องรวบช่อง

ยังคงมีอยู่ แล้วถ้าจะนับจำนวน ต่อให้ออกบ้างก็เถอะ ไม่เยอะหรอก เผลอๆ จะอ่านว่า ยังอยู่ครบมากกว่า

แนวรับ : ... 10.3-10.2 หรือ **ไม่ต่ำกว่า 10.0 (10.4 ก็ยังซื้อได้)**

เป้าหมาย : ... 11.0-11.3 สำหรับมองสั้น / **ถ้าว่ากันที่รอบ ดู 13.5**

Price Chart...(DOHOME)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น DOHOME... ตามรูปแบบของโครงสร้างก็ต้องไม่เล่นต่ำกว่า 10.0 ไว้ก่อน น่าจะเป็นเรื่องที่ยอมแล้วเป็นโครงสร้างที่ดี มีแนวโน้มขาขึ้นชัดเจน ถ้าจะย่อหรือจะพักตัว ก็ไม่ควรต่ำกว่านี้ จะดีกว่า... แต่เคยมีทำแท่งเทียนสีขาวหรือสีเขียวยาวๆ แล้วก็ตามด้วยอีกแท่งในทางขึ้น นั่นหมายถึงว่า วันนี้ จะขึ้นต่อเลยก็ได้นะครับ เป้าหมาย แถวๆ 11+/- หรือ อาจจะขึ้นไปแกว่งช่วง 10.8-11.3 ก็เป็นไปได้... ทีนี้ ถ้าเรามองกันที่เส้น MA. จะเรียกได้ว่า รูปแบบของเส้น MA. นั้น เป็นภาวะกระตังแม้ว่าจะปั่นเส้นที่โปรแกรมคำนวณให้แบบสมมติก็ตาม ก็ถือว่าใช้ในการอ่านค่าได้... นั่นแปลว่า โอกาสจะโยกย้ายก็มีความเป็นไปได้ ซึ่งก็วัดระยะไว้ก่อนที่ 13.5